

Số: 07/BC-HĐND

Bình Dương, ngày 05 tháng 02 năm 2018

BÁO CÁO

Kết quả khảo sát về tình hình triển khai thực hiện chương trình bình ổn thị trường và kế hoạch công tác quản lý thị trường trong dịp Tết Nguyên đán năm 2018 trên địa bàn tỉnh

Thực hiện chương trình giám sát năm 2018, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức khảo sát về tình hình triển khai thực hiện chương trình bình ổn thị trường và kế hoạch công tác quản lý thị trường trong dịp Tết Nguyên đán năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở báo cáo của Sở Công thương và các đơn vị được khảo sát; kết quả khảo sát thực tế tại một số địa phương, đơn vị, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo như sau:

A. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KHẢO SÁT

Từ ngày 16/01 - 24/01/2018, Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức khảo sát thực tế tại Siêu thị Vinmart (phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát), Siêu thị Big C Dĩ An (phường Dĩ An, thị xã Dĩ An), Cơ sở sản xuất bún Phú Thịnh (phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An); làm việc trực tiếp với các Đội quản lý thị trường thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên, thị xã Dĩ An, huyện Phú Giáo, Siêu thị Co.op mart Bình Dương (phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một) và Siêu thị Aeon Citi mart (phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một).

Ngày 29/01/2018, Ban làm việc với lãnh đạo Sở Công thương và các sở, ngành, đơn vị có liên quan về tình hình triển khai thực hiện chương trình bình ổn thị trường và kế hoạch công tác quản lý thị trường trong dịp Tết Nguyên đán năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện yêu cầu của Ban Kinh tế - Ngân sách, Sở Công thương và các sở, ngành, đơn vị có liên quan đã xây dựng báo cáo cơ bản bám sát đề cương, cung cấp thông tin, số liệu theo yêu cầu và gửi báo cáo đúng thời gian quy định.

B. KẾT QUẢ KHẢO SÁT

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Thực hiện Chỉ thị số 48/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, đảm bảo trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; Chỉ thị số 04/CT- BTC ngày 22/12/2017 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, Chỉ thị số 14/CT-BCT ngày 07/11/2017 của Bộ Công thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2017 và dịp Tết

Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và chỉ đạo của các bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 5552/KH-UBND ngày 05/12/2017 về việc Bình ổn thị trường hàng hóa thiết yếu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, chỉ đạo Sở Công thương và các sở ngành, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện chương trình bình ổn thị trường nhằm phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của nhân dân và tăng cường công tác quản lý thị trường, ngăn chặn các biểu hiện đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất thường, sốt giá ảo, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm góp phần bảo đảm trật tự an toàn, an sinh xã hội.

Sở Công Thương đã chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bình Dương tham mưu, xây dựng 07 kế hoạch quản lý thị trường, phòng, chống buôn lậu, hàng giả trong dịp Tết Nguyên đán năm 2018 như: Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; tuyên truyền quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính, cảnh báo hình thức phạt tù liên quan đến kinh doanh hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu; tăng cường công tác thanh, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, xăng dầu; triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018...

2. Về kế hoạch công tác quản lý thị trường dịp Tết Nguyên đán 2018

Về công tác tuyên truyền: Các Đội QLTT trực thuộc phối hợp với Ban quản lý chợ, chính quyền khu phố, ấp, các tổ chức đoàn thể ở địa phương tuyên truyền rộng rãi các quy định của pháp luật và dán 4000 tờ áp phích khổ A4, 400 tờ áp phích khổ A3 nội dung về xử phạt hành chính, cảnh báo hình thức phạt tù liên quan đến kinh doanh hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu ở những nơi đông dân cư như chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, khu dân cư, nơi tập trung đông công nhân.

Về công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với mặt hàng xăng dầu: Chi cục QLTT tỉnh đã ban hành Công văn số 543/QLTT-NVTH ngày 12/12/2017 về tăng cường kiểm tra, giám sát, tuyên truyền việc thực hiện lộ trình áp dụng tỉ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống bằng hình thức ký cam kết thực hiện đối với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Về triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018: Tỉnh đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành An toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, xác định danh sách 14 công ty, siêu thị cần kiểm tra, giám sát, theo dõi để có những giải pháp kịp thời; Chi cục QLTT đã phê duyệt kế hoạch phối hợp kiểm tra an toàn thực phẩm tại các chợ trọng điểm tại 05 địa bàn trọng điểm là thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Thuận An, thị xã Dĩ An, thị xã Bến Cát và thị xã Tân Uyên với danh sách hơn 13 chợ được kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm.

Về tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018: Các Đội QLTT địa bàn đã lên kế hoạch và danh sách các hộ kinh doanh cần kiểm tra, kiểm soát trước trong và sau Tết Nguyên đán năm 2018 nhằm đảm bảo công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và

hàng giả.

3. Về thực hiện Chương trình bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán 2018

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh, có 11 doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường với các mặt hàng thiết yếu như: lương thực, thực phẩm chế biến, thực phẩm tươi sống, nước giải khát, bánh mứt... với tổng trị giá 1.334,7 tỷ đồng (không tính xăng dầu và thuốc trị bệnh). Riêng mặt hàng xăng dầu, phải đảm bảo cung ứng đầy đủ cho toàn bộ hệ thống xăng dầu trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra tình trạng khan hiếm với số lượng dự kiến tăng thêm từ 10 - 12% so cùng kỳ; mặt hàng thuốc trị bệnh thông thường thực hiện bình ổn thường xuyên theo giá do ngành y tế quy định. Ngoài ra, Sở Công thương đã làm việc với các doanh nghiệp để xây dựng kế hoạch tổ chức bán hàng bình ổn lưu động ở các huyện phía Bắc, các điểm tập trung đông dân cư, khu, cụm công nghiệp, tăng quy mô, chất lượng phục vụ, chủng loại hàng hóa với hình thức như tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, bán hàng lưu động.

Thực tế khảo sát, cho thấy: Các doanh nghiệp tham gia chương trình đã có sự chủ động trong việc xây dựng kế hoạch, chuẩn bị dự trữ hàng hoá phục vụ thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 theo kế hoạch của UBND tỉnh. Tại thời điểm khảo sát, thị trường hàng hóa thiết yếu và các mặt hàng thuộc danh mục chương trình bình ổn của tỉnh đã được các doanh nghiệp dự trữ khá dồi dào (khoảng 85% - 90% kế hoạch), đảm bảo đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong dịp Tết. Riêng đối với các huyện, thị xã chưa có siêu thị hoặc trung tâm thương mại thì công tác dự trữ và bán hàng tại các chợ truyền thống do các tiểu thương thực hiện. Đối với mặt hàng xăng dầu, Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ - TNHH MTV và Công ty xăng dầu Sông Bé TNHH MTV đảm bảo đủ lượng xăng dầu để cung ứng kịp thời cho các đại lý. Đối mặt hàng thuốc thiết yếu, việc bình ổn giá được Sở Y tế chỉ đạo các nhà thuốc tại bệnh viện các huyện, thị xã, thành phố thực hiện bình ổn mặt hàng thuốc trị bệnh thông thường (thuốc sản xuất trong nước) và triển khai bán thuốc bình ổn tại trạm y tế các xã, phường, thị trấn với giá bán lẻ do ngành Y tế quy định và treo băng rôn “Điểm bán thuốc bình ổn giá” tại các cửa hàng thuốc tham gia thực hiện chương trình.

UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch mở thêm các điểm bán hàng dịp Tết Nguyên đán Mậu tuất 2018 trên địa bàn. Qua khảo sát, thị xã Bến Cát xây dựng kế hoạch mở 121 gian hàng; huyện Phú Giáo mở 242 gian hàng; Thị xã Tân Uyên mở 82 gian hàng; thị xã Dĩ An mở 200 gian hàng... nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.

II. NHỮNG KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai chương trình bình ổn thị trường và kế hoạch công tác quản lý thị trường trong dịp Tết Nguyên đán năm 2018 còn một số khó khăn, hạn chế như sau:

1. Về công tác quản lý thị trường

- Tình trạng sử dụng chất cấm (hàn the) trong sản phẩm mì sợi vàng khá phổ biến nhưng việc xử lý không triệt để do nguồn hàng từ ngoài tỉnh; tình trạng

giá mặt hàng bia tăng cao (không có lý do chính đáng) mỗi dịp Tết Nguyên đán đã diễn ra nhiều năm qua nhưng không có biện pháp can thiệp hiệu quả... gây thiệt hại cho người tiêu dùng;

- Công tác kiểm định tồn dư chất cấm trong mẫu thực phẩm, hàng hóa phải gửi về các trung tâm kiểm định tại thành phố Hồ Chí Minh nên mất nhiều thời gian và chi phí cao gây khó khăn cho công tác kiểm tra, xử lý; công tác xác minh hàng hóa nghi vấn nhập lậu tại các tỉnh phía bắc gặp nhiều khó khăn.

- 02 năm qua Chi cục quản lý thị trường tỉnh không thực hiện được việc tuyển dụng nhân sự để bù đắp cho số nhân sự nghỉ việc. Số lượng nhân sự của một số Đội quản lý thị trường của tỉnh quá ít và bố trí chưa thật sự phù hợp với đặc điểm của địa bàn phụ trách (Bến Cát: 07 người, Tân Uyên: 06 người, Dĩ An: 04 người, Phú Giáo: 04 người. Trong đó, địa bàn thị xã Dĩ An khá phức tạp: Giáp ranh thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai, có Quốc lộ 1 đi qua, có ga xe lửa Sóng Thần, số dân tạm trú đông... nhưng chỉ bố trí 04 nhân sự cho Đội quản lý thị trường).

- Mô hình tổ chức cơ quan của các Đội quản lý thị trường chưa thật sự phù hợp: Nhân sự ít nhưng tổ chức cơ quan với đủ các tổ chức như chi bộ Đảng, Công đoàn cơ sở nên công việc hành chính, sự vụ (tổ chức họp, tham gia hội họp với cấp trên, làm báo cáo...) quá nhiều.

2. Về thực hiện Chương trình bình ổn thị trường

- Qua khảo sát, một số đơn vị cho rằng chính sách hỗ trợ vốn chưa thực sự phù hợp, cụ thể: Chương trình bình ổn thị trường được thực hiện cả năm nhưng quy định về thời gian vay và hoàn trả vốn quá ngắn (từ 03 đến 04 tháng) và chỉ giải quyết cho vay trong quý I. Do đó, một số doanh nghiệp đăng ký kế hoạch tham gia dự trữ hàng hóa nhưng sử dụng vốn của doanh nghiệp để thực hiện chứ không vay vốn của chương trình.

- Có đơn vị được khảo sát cho rằng hình thức bán hàng bình ổn lưu động hiện nay không còn phù hợp và hiệu quả không cao, các điểm bán hàng lưu động có doanh số thấp, không bù đắp được chi phí cho việc tổ chức bán hàng.

- Việc dự trữ gạo với số lượng lớn nhưng không có kho bảo quản đạt chuẩn, đơn vị dự trữ phải thuê kho tại các tỉnh miền Tây, việc vận chuyển về Bình Dương phải mất thời gian từ 2-3 ngày, không đáp ứng tốt các tình huống khẩn cấp nếu xảy ra trên địa bàn của tỉnh.

- Các huyện, thị xã của tỉnh như: Huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên và thị xã Tân Uyên hiện chưa có siêu thị nên chưa có đơn vị dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường để phục vụ người dân tại chỗ. Nếu có trường hợp xảy ra biến động, khan hiếm hàng hóa thì việc điều động, vận chuyển hàng hóa từ các siêu thị hiện hữu đến các huyện sẽ mất thời gian. Kế hoạch dự trữ hàng hóa bình ổn chủ yếu khảo sát, thống kê lượng hành hóa do các thương nhân trên địa bàn thực hiện.

III. KIẾN NGHỊ

Qua khảo sát, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh

một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo Sở Công thương phối hợp với các ngành chức năng tham mưu UBND tỉnh:

- Tăng cường công tác quản lý thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và việc sử dụng chất cấm trong chế biến thực phẩm; quản lý chặt chất lượng, xuất xứ hàng hóa, nhất là về an toàn vệ sinh đối với các mặt hàng lương thực, thực phẩm được người dân tiêu thụ mạnh trong dịp Tết. Trước mắt, khẩn trương có biện pháp xử lý phù hợp nhằm chấm dứt tình trạng mua bán sản phẩm mì sợi vàng có hàn the và tình trạng các đại lý bia nâng giá để trục lợi trong dịp Tết Nguyên đán Mậu tuất 2018.

- Nghiên cứu, bổ sung, điều chỉnh các giải pháp, chính sách để thực hiện Chương trình bình ổn thị trường trong cả năm, vận động nhiều doanh nghiệp tham gia thực hiện; nghiên cứu, đổi mới hình thức đưa hàng bình ổn về các địa bàn, khắc phục tình trạng điểm bán hàng bình ổn lưu động không hiệu quả và không còn phù hợp như phản ánh của các doanh nghiệp.

- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã vận động doanh nghiệp xây dựng các siêu thị hoặc cửa hàng tiện lợi ở các huyện, thị xã để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng, thực hiện Chương trình bình ổn thị trường và định hướng phát triển thương mại văn minh trên địa bàn.

- Nghiên cứu, đề xuất phương án xây dựng kho dự trữ gạo tại địa phương và phương án xây dựng cơ sở kiểm định tồn dư chất cấm trong mẫu thực phẩm, hàng hóa với quy mô phù hợp, thiết thực.

2. Chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với Sở Công thương có kế hoạch tuyển dụng nhân sự cho các đội quản lý thị trường và nghiên cứu mô hình tổ chức phù hợp đối với các cơ quan Đội quản lý thị trường có số lượng nhân sự quá ít.

Trên đây là kết quả khảo sát về khảo sát về tình hình triển khai thực hiện chương trình bình ổn thị trường và kế hoạch công tác quản lý thị trường trong dịp Tết Nguyên đán năm 2018 trên địa bàn tỉnh./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;
- Các Ủy viên của TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Sở Công thương;
- Các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách;
- Lãnh đạo VP;
- Phòng TH (3);
- Lưu: VT.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Tâm Dương